

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 79-TTg về việc tiến hành công tác hợp đồng kinh tế từ nay đến cuối năm 1963.

Kính gửi:

- Các ông Bộ trưởng, Tổng cục trưởng,
- Các ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,
- Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước.
- Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 1963, công tác hợp đồng kinh tế có tiến bộ hơn so với các năm trước, nhưng kết quả đạt được chưa đầy đủ và còn thiếu vững chắc.

Đề phát huy hơn nữa tác dụng tích cực của công tác hợp đồng kinh tế nhằm đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các ông Bộ trưởng, Tổng cục trưởng và các Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chấp hành tốt thông tư 41-TTg ngày 21-5-1963 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tiến hành những việc sau đây:

— Hoàn thành trong tháng 8-1963 việc điều chỉnh các hợp đồng đã ký trên cơ sở kế hoạch điều chỉnh cuối năm và xúc tiến ký kết các hợp đồng nguyên tắc hoặc cụ thể chưa ký được;

— Xúc tiến việc ổn định tổ chức Hội đồng trọng tài các cấp, thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các ủy viên, giữ vững nề nếp sinh hoạt của Hội đồng. Các ủy viên thường trực cần sắp xếp thời gian một cách hợp lý để phụ trách công tác này được thường xuyên. Riêng về bộ phận thư ký giúp việc, cần bố trí cán bộ chuyên trách, bỏ hình thức kiêm nhiệm hiện nay ở một số Bộ và tỉnh, theo đúng tinh thần quyết định 289-TTg ngày 23 tháng 11 năm 1960 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cần hướng dẫn cụ thể để thực hiện tốt quyết định nói trên trong quý 3-1963;

— Đề công tác chi đạo được thuận lợi, Hội đồng trọng tài trung ương và Hội đồng trọng

tài các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép khắc dấu riêng. Thủ tướng sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể về việc này. Riêng Hội đồng trọng tài các Bộ và Tổng cục thì vẫn dùng dấu của Bộ và Tổng cục như cũ;

— Về công tác xử lý, Hội đồng trọng tài các cấp cần thăm tra để có kết luận rõ ràng và xử lý kịp thời nhưng vụ khiếu nại tồn tại, tránh tình trạng kéo dài, gây thiệt hại cho sản xuất, xây dựng và kinh doanh của Nhà nước;

— Hoàn thành sớm việc dự thảo các điều lệ về xử lý các vụ vi phạm về hợp đồng mua hàng nhập khẩu, hợp đồng vận tải, hợp đồng xây dựng cơ bản và điều lệ tạm thời về ký kết hợp đồng giữa các cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh với các hợp tác xã thủ công nghiệp để trình Chính phủ xét duyệt và ban hành trong năm nay. Các Bộ Ngoại thương, Giao thông vận tải, Kiến trúc và Ngân hàng Nhà nước cần kết hợp chặt chẽ với Hội đồng trọng tài trung ương để chuẩn bị cho nội dung dự thảo được đầy đủ và toàn diện;

— Chuẩn bị tổng kết tốt công tác hợp đồng kinh tế năm 1963 và đúc rút kinh nghiệm về công tác xử lý từ khi ban hành điều lệ xử lý đến nay, đồng thời chuẩn bị tốt việc ký kết các hợp đồng kinh tế năm 1964. Hội đồng trọng tài trung ương cần đặt kế hoạch hướng dẫn việc tổng kết này theo hướng từ dưới lên trên, chú trọng đúc rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp nhằm nâng cao tác dụng của công tác hợp đồng kinh tế đối với việc thực hiện kế hoạch Nhà nước. Cần nghiên cứu cụ thể tiến phương pháp ký kết để hợp đồng kinh tế năm 1964 tiến hành được nhanh, gọn và đúng thể lệ hiện hành.

Hội đồng trọng tài trung ương cần liên hệ chặt chẽ với các Văn phòng Thủ tướng, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các cơ quan hữu quan để nhanh chóng và kịp thời giải quyết những khó khăn mắc mứu về chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, về thể lệ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh công tác hợp đồng kinh tế năm nay, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1963.

Hà-nội, ngày 8 tháng 8 năm 1963.

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ